



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส และสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและดำเนินการกิจกรรมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมจะสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะรักษามลพิษของส่วนรวมและจะยืนหยัดในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไม่ทนต่อการทุจริต

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนว่า จะมุ่งเน้นบริหารงานให้สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล และบริหารจัดการให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและประมวลจริยธรรม ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อพลวัต ของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นองค์กรที่ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน

ขอให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรชัย ทองทวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร



Declaration of Bangkok Primary Educational Service Area Office
Honesty Intention for Bangkok Primary Educational Service Area Administration

Thailand's National Anti-Corruption Commission is one of the major policies of the country as stated in the 20-year National Strategic Plan, National Economic and Social Development Plan No. 12 and National Anti-Corruption Strategy, Phase 3 (2017 - 2020) to let the government agencies work with integrity and transparency and set Thailand's score in corruption perception index to be higher. Also, on January 5, 2017 the Cabinet approved the state government agencies assessed integrity and transparency Assessment in the year 2016-2017 and on January 23, 2018, the Cabinet also agreed that all government agencies must join Integrity and Transparency Assessment in fiscal year 2018-2021. The head of a government agencies will focus on assessing the Integrity and Transparency Assessment and improve the moral self-improvement and transparency strictly based on the results of the evaluation.

Bangkok Primary Educational Service Area Office is well aware and focus on the government policies and follow the moral Ethics and Good Governance in Schools "Anti-Corruption" under Educational Service Area Office's Anti-Corruption to propel the National Anti-Corruption Strategy and focus on the Cabinet's mission as above into the operation.

I, in my capacity as the director of Bangkok Primary Educational Service Area Office hereby declare my intention that I will encourage all government officers and educational personnel to work morally and transparency to carry out the activities of the agency and will cooperate with all sectors to against corruption. I will preserve the interests of the public and will stand against all forms of corruption without tolerance of corruption.

I would like to declare my intention to all government Officers and personnel that I will strive to manage our work with honesty and Good Governance in accordance with the mission of the Educational Service Area Office and manage everyone to retain a significant public interest, commit to work in accordance with government regulations and codes of ethics, service with fairness, honesty, fast and efficiency also being Outsmart the dynamics of corruption. In accordance with the standard of work to confirm the societies that we, Bangkok Primary Educational Service Area Office, will be against all forms of corruption and are zero corruption organization.

So, the government Officers and personnel will adhere to the notification of our organization of The Moral and Transparency in operations Policies strictly.

Announcement made on this April 18th 2018

Surachai

(Mr. Surachai Tongtavee)

Deputy Director of Bangkok Primary Educational Service Area Office
Acting for Director of Bangkok Primary Educational Service Area Office



关于曼谷小学教育委员会廉洁工作决心的通告

反贪污及反对政府的一切不良行为是国家发展的重要策略之一。该举措在 20 年国家策略、国际经济与社会发展策略第 12 条和第 2 阶段肃贪策略中均有提到，旨在让政府机构本着公正透明的原则建设工作，并对提高“全球清廉指数”的工作予以支持。其中，2018 年 1 月 5 日国务院决议通过于 2017-2018 年对每个政府机构建设工作的公正和透明度进行评估。2018 年 1 月 23 日国务院决定，每个政府机构大致在 2019-2021 年期间配合政府事务公正透明度的评估工作，并强调公务员干部要重视政府事务公正透明度的评估工作，严格将评估效益运用到实际的工作中，完善自身，提高清廉指数。

曼谷小学教育委员会充分意识并十分重视该举措，积极参与院校的道义、礼教以及良政的“反腐”项目和教育委员会“反腐”活动，以便响应和进一步推动国家反贪委员会的“反腐”政策，响应国务院以上决议，并不断实践，付诸于现实工作中。

我谨代表曼谷小学教育委员会理事表明决心，曼谷小学教育委员会已充分做好让辖属的每位公务员和相关的人士本着公正透明的原则严格执行政府事务的准备，并做好了配合各区反腐工作的准备，维护集体利益，坚决坚持反对一切形式的腐败，不与反败共舞。

在此，我真心希望辖属的每位公务员和相关的人士坚定的以一颗忠诚和廉洁之心投入到工作中，遵循教育管理委员会的善政，每个人各司其职，以集体利益为中心，坚定遵循公务员规则和礼教执行工作，公正、忠诚、廉洁、快速、高效地完成服务工作，适应腐败的不断变数，办事规格达标，让社会充分相信曼谷小学教育委员会坚决反对一切腐败的决心，是一个远离腐败，廉洁的机构。

希望辖属的每位公务员和相关的人士严格遵循曼谷小学教育委员会作出的以上通告，本着公正透明的原则执行各项工作事务。

特此通告！

2018 年 4 月 18 日

Surachai

(Mr. Surachai Tongtavee)

曼谷小学教育委员会副理事

(代理曼谷小学教育委员会理事)